



Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

**Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp
nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2020)**

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi chân thành gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Ngành Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Trải qua 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp không ngừng vun đắp, làm giàu thêm truyền thống và ngày càng nâng cao vị thế của Ngành. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp luôn đồng hành cùng cả nước trên những chặng đường đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước. Đặc biệt, Ngành Tư pháp tham gia tích cực và góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì một nước Việt Nam thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh. Những đóng góp to lớn của Ngành Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, tôi biểu dương, trân trọng sự cố gắng không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp cả nước cũng như chia sẻ những khó khăn, thách thức mà các đồng chí gặp phải.

Các đồng chí thân mến!

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Công cuộc xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Phát huy truyền thống vẻ vang trong suốt 75 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp cần tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 sắp tới; tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề mới của đất nước; góp phần xây dựng hệ thống pháp luật có sức cạnh tranh cao, nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Với truyền thống tốt đẹp vốn có của mình, chúng ta quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Kính chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công./.

Thân ái,

Lê Thành Long

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp